

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.09 อ่อนค่าต่อเนื่อง หลังดอลลาร์แข็งค่ารับตัวเลขศก.สหรัฐออกมาดี

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาท เปิดตลาดที่ระดับ 32.09 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 32.06 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก หลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐลดลง จากสัปดาห์ก่อน

"บาทอ่อนค่าต่อเนื่องจากเย็นวานนี้ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่ากับทุกสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาดี" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.00 - 32.20 บาท/ดอลลาร์

นักบริหารเงิน กล่าวว่า ช่วงนี้ตลาดจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มออกมาดี โดยคืนนี้สหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

THAI BAHT FIX 3M (1 ก.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.30092% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.30787%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 111.56 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 111.52/53 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1846 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1850 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 32.023 บาท/ดอลลาร์

บาท/ดอลลาร์

- นายกษนำคณะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์รับทท.ประเดิมลอตแรก 4 เที่ยวบิน 400-500 คน ชูสร้างภูเก็ตเป็นปราสาททราย นำร่องเปิดประเทศ หวังความสำเร็จใช้เป็นโมเดลให้พื้นที่อื่น ยันศก.ต้องไปพร้อมสุขภาพเป็นหลัก วอนปชช.ทำเพื่อชาติ ช่วยสร้างประวัติศาสตร์

- ทอท.เปิดตัวเลขผู้โดยสาร 8 เดือนแรกลด 71.5% ลั่นเดินหน้าลงทุนเพิ่มขีดความสามารถสนามบิน ลุยดอนเมืองเฟส 3 และขยายเชียงใหม่ คาดชง ครม.อนุมัติปี 65 ลั่นไม่ชะลอลงทุนขยายสนามบิน พร้อมลุยปรับใช้ไอทีบริการ เตรียมรับการบิน-ผู้โดยสารฟื้นตัว

- ส.อ.ท.งัดมาตรการจับคู่ธุรกิจ หาแรงงานป้อนธุรกิจส่งออก หลังออเดอร์พุ่ง แต่ขาดแรงงานในระบบ 100,000 คน โดยจับคู่กับโรงงานที่ต้องการลดภาระจ้างงานระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือนหรือสิ้นปีนี้ เพื่อรอวันเศรษฐกิจฟื้นตัวมั่นใจช่วยดันส่งออกให้ไปต่อได้ แถมนำลดการปลดคนงานออก

- รัฐบาลจ่อออกมาตรการช่วยเหลือเอ็มอีเพิ่ม เตรียมเงินกู้โควิด-19 วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ช่วยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวน 3 เดือน ในอีก 2 เดือนข้างหน้า เน้นเฉพาะที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพราะตรวจสอบได้ว่าประกอบกิจการจริง ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้ประกันสังคมให้เข้าระบบโดยด่วนรอบต่อไปถึงคิวผู้ค้ารายย่อย-ร้านอาหาร ออกมาตรการทางการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปี 2564 ขึ้นสู่ระดับ 7% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.6% เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ IMF ยังปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐจากสมมติฐานที่ว่า จะมีการบังคับใช้แผนการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 51,000 ราย สู่ระดับ 364,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 26 มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื่อเดือนมี.ค.2563 นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 390,000 ราย และต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 415,000 ราย

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (1 ก.ค.) หลังสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (1 ก.ค.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้

- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 706,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. และคาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 5.6%

นักลงทุนมองว่าข้อมูลแรงงานจะเป็นปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้แถลงต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า เฟดจะจับตามูลสถิติของตลาดแรงงานเป็นวงกว้าง โดยเฟดไม่มองแค่จำนวนคนที่ไม่มีงานทำเท่านั้น แต่จะดูมาตรวัดทั้งหมดของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเฟดจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้